

ชื่อเรื่อง	: การพัฒนาบทเรียนทางคริสตจริยธรรมเรื่องเพศและ ความสัมพันธ์ชายหญิงในวัยรุ่น อายุระหว่าง 13-15 ปี
ผู้จัดทำ	: สุชาดา ไทยนุรักษ์
หลักสูตร	: คริสตศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	: อ. ศศิธร แซ่ตั้ง
วันที่อนุมัติผลงาน	: 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า	: 151 หน้า
คำสำคัญ	: เพศและความสัมพันธ์ชายหญิง

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า “การพัฒนาบทเรียนทางคริสตจริยธรรมเรื่องเพศและความสัมพันธ์ชายหญิงในวัยรุ่น อายุระหว่าง 13-15 ปี” ผู้เขียนได้แบ่งการเขียนออกเป็น 5 บทด้วยกัน ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของปัญหาและแรงจูงใจในการศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐานในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัยและคำจำกัดความของคำที่ใช้ในการวิจัย ด้วยเหตุที่ผู้เขียนมีความตระหนักในการร่วมมือแก้ไขปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่นไทยเป็นอย่างมาก

บทที่ 2 คริสตจริยธรรมเรื่องเพศและความสัมพันธ์ชายหญิง จากปฐมกาล 2:20-25 และ 1 เธสะโลนิกา 4:3-4 เป็นการศึกษาความเชื่อและคำสอนจากพระคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ โดยอาศัยความเข้าใจทางสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่นตอนต้นร่วมด้วย เพื่อหามาตรฐานและคำสอนทางคริสตจริยธรรมเรื่องเพศและความสัมพันธ์ทางเพศของวัยแรกรุ่น

บทที่ 3 บทเรียนทางคริสตจริยธรรมเรื่องเพศและความสัมพันธ์ชายหญิงในวัยรุ่น อายุระหว่าง 13-15 ปี เป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่ไม่เป็นคริสเตียน โดยอาศัยคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและจริยธรรมในเรื่องเพศและความสัมพันธ์ชายหญิง ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวนทั้งหมด 7 บทเรียน และแต่ละบทจะมีกระบวนการการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ คุณคิดอย่างไร? พระคัมภีร์ว่าอย่างไร? เกี่ยวกับคุณอย่างไร? และก้าวต่อไปอย่างไร?

บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลการใช้บทเรียนทางคริสตจริยธรรมจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มผู้เรียนทั้งก่อนและหลังเรียน โดยผู้เขียนได้ทำการวิเคราะห์อยู่ 2 ประเด็น คือ 1. การวิเคราะห์ด้านการตระหนักและความเข้าใจในการเรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ชายหญิงจากสื่อและแหล่งข้อมูลต่างๆ 2. การวิเคราะห์ด้านทัศนคติของเด็กในเรื่องเพศและความสัมพันธ์ชายหญิง และผลสรุปจากการวิเคราะห์แบบสอบถามว่า บทเรียนนี้สามารถช่วยให้ "วัยรุ่นได้รับการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจจนเกิดภูมิคุ้มกันในชีวิตที่สามารถต้านทานการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน" ได้หรือไม่อย่างไร

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปแนวความคิดในเรื่องเพศและความสัมพันธ์ชายหญิงของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แนวทางในการร่วมมือแก้ไขปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่นโดยการร่วมมือจากสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ข้อควรปรับปรุงของบทเรียน และข้อเสนอแนะในการใช้บทเรียนทางคริสตจริยธรรมนี้ให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น